



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายหน่วย ๔ ตอนบ้าน นายเจริญ หนุราม - บ้านนางเหิม บัวสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง เหมာ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายหน่วย ๔ (ตอนบ้านนายเจริญ หนุราม - บ้านนางเหิม บัวสุข) หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด)

(ราคากลาง ๑,๑๕๗,๒๒๐.- บาท)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๘,๖๑๐.- บาท
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอรอการกับองค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำดูสถานที่พร้อมกัน และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ผู้ที่มาแสดงตนและลงชื่อดูสถานที่หลัง เวลา ๑๑.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์การดูสถานที่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ยื่นโดยตรง ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาขาว หรือยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ทุ่งสง) โดยถือเอาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เป็นเกณฑ์

(หมายเหตุ ผู้ที่ไม่ดูสถานที่ถือว่ารู้สถานที่ก่อสร้างที่อยู่แล้วและจะมาเรียกร้องสิทธิใดๆ กับองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว ภายหลังไม่ได้)

/กำหนดเปิดของ....